

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๑ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม

จากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามลำดับ คือ

๑. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน ที่เป็นเลิศของศูนย์ดำรงธรรม และการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการการร้องทุกข์ของประชาชน (ในระเบียบวาระที่ ๓.๑)

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สารสมบัติ ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการและกรรมการ ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง การปกป้องคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านสารสนเทศของประเทศ (ในระเบียบวาระที่ ๓.๒)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้อนุญาตให้ พลอากาศเอก ระพีพัฒน์ หลาบเลิศบุญ ร้อยโท เจษฎา ศิวรักษ์ นายจำลอง อนันตสุข นายเร็กซ์ศักดิ์ กัลยาณชาติ นายมณฑล เจียมเจริญ และ นางพรรณประภา อินทวิทยพันธ์ อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และด้านโทรคมนาคม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการและกรรมการ ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ โดยให้ คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๒ นาฬิกา

๓.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักการงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th